

Số: /SNN-VP
V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Bình Phước, ngày tháng năm 2023

Kính gửi:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện Công văn số 1952/UBND-TH ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh về việc khẩn trương trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa X, Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau:

Nội dung kiến nghị của cử tri: “Cử tri Trần Văn Hải, ấp 8, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài kiến nghị: Đề nghị ngành chức năng thông tin cho cử tri thời gian thi công và hoàn thành dự án Trung tâm khuyến nông tỉnh; vì dự án được quy hoạch từ năm 1986 nhưng chưa triển khai ảnh hưởng đến cuộc sống của 40 đang sinh sống trong khu vực quy hoạch dự án”

Kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh giao Sở Xây dựng kiểm tra, trả lời tại Công văn số 414/SXD-QLN ngày 22/02/2023 của Sở Xây dựng theo đó: “Ngày 15/02/2023, Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nông nghiệp và PTNT; UBND thành phố Đồng Xoài; UBND xã Tân Thành và cử tri Trần Văn Hải (do UBND xã Tân Thành mời dự) cùng kiểm tra xác định cử tri Trần Văn Hải (ĐT 0974068779) thường trú tại ấp 8 xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Nội dung ông Hải kiến nghị là dự án khu tái định cư Trung tâm Khuyến nông-Khuyến ngư tỉnh Bình Phước, thuộc ấp 8 xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (ông Hải chỉ vị trí kiến nghị tại thực địa nhưng không cung cấp cho đoàn kiểm tra các giấy tờ về đất của ông có liên quan đến khu tái định Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh Bình Phước).

Theo ý kiến của đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT, Khu tái định cư Trung tâm Khuyến nông-Khuyến ngư tỉnh Bình Phước tọa lạc tại ấp 8 xã Tân Thành đã được UBND tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Phước thực hiện quy hoạch đất ở cho cán bộ, viên chức của Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư và Trung tâm giống Nông lâm nghiệp theo Công văn số 1673/UBND-SX ngày 4/6/2009 và UBND tỉnh đã có Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 10/4/2012 về việc thu hồi đất của Trung tâm Giống nông lâm nghiệp tỉnh Bình Phước, giao UBND thị xã Đồng Xoài quản lý để cấp đất ở cho

cán bộ, viên chức của Trung tâm Giống nông lâm nghiệp tỉnh Bình Phước.

Qua kết quả kiểm tra kiến nghị của cử tri nêu trên, Sở Xây dựng đề nghị UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT là cơ quan thực hiện dự án, xem xét trả lời cho cử tri Trần Văn Hải”.

Trả lời:

Năm 1999, UBND tỉnh giao 50 ha đất tại ấp 8, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước để xây dựng Trại giống cây trồng và Vật nuôi tỉnh Bình Phước (tại Quyết định số 2360/QĐ-UB ngày 22/9/1999). Đến năm 2009 Trại giống cây trồng và Vật nuôi được nâng cấp thành Trung tâm giống nông, lâm nghiệp tỉnh Bình Phước. Do đó UBND tỉnh đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trung tâm Giống Nông lâm nghiệp, đến nay thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Phước.

2. Về khu đất cấp cho viên chức của Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư tỉnh Bình Phước: UBND tỉnh đã có Công văn số 1673/UBND-SX ngày 04/6/2009 về việc giao đất ở cho cán bộ, viên chức của Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư và Trung tâm giống Nông – Lâm nghiệp; Quyết định số 61/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 10/4/2012 về việc thu hồi đất của Trung tâm Giống nông lâm nghiệp tỉnh Bình Phước để cấp đất ở cho cán bộ, viên chức của Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư và Trung tâm giống Nông – Lâm nghiệp. Hiện nay khu đất cấp cho viên chức của Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư không ảnh hưởng đến cuộc sống của gần 40 hộ dân hiện đang sinh sống tại khu vực.

Trên đây là trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh xem xét./.

Nơi nhận:

- GD, PGD;
- Như trên;
- LDVP;
- Lưu: VT, HC (Q).

GIÁM ĐỐC

Phạm Thụy Luân